



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เรื่อง ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบแรก)

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Language Examination) สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบแรก) โดยดำเนินการสอบในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้วนั้น ทั้งนี้ผลคะแนนเทียบจาก 100 คะแนน จึงขอประกาศผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สาขาวิชา	คณะ	ผลสอบ
1	นาย	ณภัทร	ช่ายมณี	ภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
2	นาย	วีรศักดิ์	พันธยุง	ภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ผ่าน
3	นางสาว	ปภาณัน	พันธศรี	ภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ขาดสอบ
4	นางสาว	วธิตา	โสมมูล	ภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
5	นางสาว	วัชรพรพรรณ	พาหะนิชย์	การสอนภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ผ่าน
6	นาย	ตรีสุทธา	แจ่มศรี	การสอนภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ผ่าน
7	นางสาว	กวิณฑิพย์	ลิ้มประจันทร์	การสอนภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
8	นางสาว	ภาวิณีย์	แจ่มใส	การสอนภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
9	นาย	วรารุช	มาลาพุด	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
10	นางสาว	ศรัญญา	ถิ่นคำเขียด	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
11	นาย	ธนาวัฒน์	ชนะมาร	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ผ่าน
12	นางสาว	เจนจิรา	ศรีจันทร์	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
13	นาย	วิศว	วัฒน์เลิศโรจน์	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
14	นางสาว	อังคณา	ปันแสง	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
15	นางสาว	วสุทิณี	ใจสู้ศึก	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ผ่าน
16	นางสาว	สุธีวัลย์	บรรณการกิจ	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ขาดสอบ
17	นางสาว	จิราพร	พรมหลวง	การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ขาดสอบ
18	นางสาว	สิริธร	อบรมทรัพย์	ภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สาขาวิชา	คณะ	ผลสอบ
19	นางสาว	เสาวลักษณ์	ศรีราชเลา	ภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
20	นาย	ณัฐกิตติ์	ทองศิริ	ภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ผ่าน
21	นาย	ภัทรกานต์	ทรงกลด	ภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ผ่าน
22	นางสาว	พรประภา	สมิงนาง	ภาษาอังกฤษ	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	ไม่ผ่าน
23	นาย	ธนกรภัทร	เถาว์ขาลี	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
24	นาย	รชต	วาจาสัตย์	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
25	นาย	จักรกฤษณ์	สูงยิ่ง	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
26	นางสาว	วาสนา	เมสเคน	การศึกษาปฐมวัย	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
27	นางสาว	सानันทินีย์	จันทาศิริ	การศึกษาปฐมวัย	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
28	นางสาว	กฤติกา	กังขอนนอก	การศึกษาปฐมวัย	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
29	นาย	ชนะพล	ประสงค์สุข	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
30	นาย	กฤตเมธ	กาลสินพิลา	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
31	นางสาว	ชุตาทภรณ์	วนมา	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
32	นางสาว	ภัทรา	พลเยี่ยมหาญ	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
33	นางสาว	อารียา	มั่งไฉน	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
34	นาย	อภิสิทธิ์	อ่อนแล	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
35	นางสาว	พิชญภา	ปิดตาละเพ	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
36	นางสาว	อภิชญา	เอี้ยงลักขะ	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
37	นางสาว	อิสริยา	ศรศักดิ์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
38	นางสาว	รสสุคนธ์	อุดม	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
39	นาย	ไกรพิชญ์	ภูพิธาร	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
40	นางสาว	กุลนันท์	หันชัยเนาว์	การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
41	นาย	พัฒนพงศ์	กมุสิน	บัญชีมหาบัณฑิต	คณะการบัญชีฯ	ไม่ผ่าน
42	นางสาว	วิชุดา	อุปมาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	คณะการบัญชีฯ	ขาดสอบ
43	นางสาว	ณัฐยา	ชัยประเสริฐ	บัญชีมหาบัณฑิต	คณะการบัญชีฯ	ไม่ผ่าน
44	นางสาว	สุดารัตน์	ชาวฟอม	บัญชีมหาบัณฑิต	คณะการบัญชีฯ	ขาดสอบ
45	นางสาว	จรรย์ญา	นันทะมาตย์	นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่	คณะการบัญชีฯ	ขาดสอบ
46	นาย	ชานนท์	เหล่าสุวรรณ	นวัตกรรมการจัดการการตลาดสมัยใหม่	คณะการบัญชีฯ	ไม่ผ่าน
47	นางสาว	ภาณุชนาถ	ชั้นแก้ว	การจัดการเชิงกลยุทธ์	คณะการบัญชีฯ	ไม่ผ่าน
48	นางสาว	วิจิตรา	อุ่มสาพล	การจัดการเชิงกลยุทธ์	คณะการบัญชีฯ	ไม่ผ่าน
49	นาย	ศุภกิตติ์	เพาะสูงเนิน	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ	คณะการบัญชีฯ	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สาขาวิชา	คณะ	ผลสอบ
50	นาย	ทศพร	พานเงิน	ธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ	คณะการบัญชี	ไม่ผ่าน
51	นางสาว	ชนัญธิดา	ชมชื่น	บริหารธุรกิจและนวัตกรรมการดิจิทัล	คณะการบัญชี	ไม่ผ่าน
52	นางสาว	กัญญารัตน์	แพงสอน	บริหารธุรกิจและนวัตกรรมการดิจิทัล	คณะการบัญชี	ขาดสอบ
53	นางสาว	ภัทรชนิดา	ดีราษฎร์วิเศษ	บริหารธุรกิจและนวัตกรรมการดิจิทัล	คณะการบัญชี	ไม่ผ่าน
54	นาย	กฤษณะ	การผูก	ทัศนศิลป์	คณะการบัญชี	ไม่ผ่าน
55	นาย	อนันต์	ยอดวาริ	วัฒนธรรมศาสตร์	คณะการบัญชี	ขาดสอบ
56	นางสาว	พัชรินทร์	อินทวิ	ศิลปะการแสดง	คณะการบัญชี	ขาดสอบ
57	นาย	สิรภพ	ภวินเดชาธร	การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	คณะการบัญชี	ไม่ผ่าน
58	นาย	ไตรวิชญ์	ชั้นแก้ว	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
59	นางสาว	พิมพ์พัฒน์	ไชยแก้ว	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
60	นาย	วัชระ	บุญเฮียง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
61	นางสาว	อรสุดา	เนาวนิตย์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
62	นางสาว	อนัญญา	อักษรพิมพ์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
63	นาย	วรเมธ	นิมารมย์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
64	นางสาว	ศิริรัตน์	โพธิวัฒน์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
65	นางสาว	พิชญา	จำปาบุรี	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
66	นางสาว	เบญจกัลยาณี	สีเสนพิลา	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
67	นาย	กฤษฎา	ศรีน้ำคำ	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
68	นางสาว	กัญญารัตน์	เพียรชนะ	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
69	นางสาว	นริศรา	บุศเนตร	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
70	นางสาว	กัญญาณัฐ	สุรพินิจ	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
71	นาย	ปฎนพิชญ์	มหินทวงศ์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
72	นางสาว	สุดารัตน์	รัตทิพย์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
73	นาย	อภิวัฒน์	มาตรเลี่ยม	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
74	นาย	รวินันท์	ฆารประเดิม	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
75	นาย	ภัทรพงษ์	แก้วเมืองกลาง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
76	นางสาว	เกษราภรณ์	หอมทรง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
77	นางสาว	ณัฐวดี	เจริญทอง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
78	นางสาว	จารุวรรณ	พุทไธสง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
79	นาย	ธีรภัทร	ศิริวัฒน์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
80	นาย	อัครเดช	โพธิบัณฑิต	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สาขาวิชา	คณะ	ผลสอบ
81	นางสาว	นัชพร	พาประจง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
82	นางสาว	เนตรนภา	สารคุณ	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
83	นางสาว	สโรชา	สารสมัคร	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
84	นางสาว	ชลทิษา	โหมละคร	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
85	นางสาว	พรทิพย์	โคกทอง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
86	นางสาว	ทิพย์นภา	ยวนหมื่น	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
87	นางสาว	พัชรียา	ฮาดระวัง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
88	นางสาว	รัตนาภรณ์	หินอ่อน	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
89	นางสาว	มัทยา	เรืองจรัส	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
90	นางสาว	สโรชา	โกชนิกร	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
91	นาย	วรากร	สายสว่าง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
92	นาย	รัชวีกริชฐ์	แสนโสภารรณ	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
93	นางสาว	อรยา	มะลิมาศ	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
94	นางสาว	รุ่งนิภา	นามวิจิตร	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
95	นางสาว	สิริสรณ์	ศรีสองเมือง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
96	นางสาว	ปริมประภา	ภูสมปอง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
97	นางสาว	วรรณิตา	พาธิแสง	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
98	นางสาว	วรรณพร	เทียนไชย	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
99	นางสาว	ขวัญฤทัย	บุญตน	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
100	นางสาว	สุภัทสร	นาชัยพลอย	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
101	นางสาว	กัญญารัตน์	สุวรรณไตรย์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
102	นาย	พงษ์ศิริ	เกิดศิริ	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
103	นาย	ณัฐวัฒน์	ธาดาดิษฐ์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
104	นางสาว	กนกพรรณ	กลิ้งทะเล	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
105	นางสาว	ทิวาภรณ์	เมฆเสนา	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
106	นาย	ดาวิด	รินสันเทียะ	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
107	นาย	อดิศร	วุฒิสาร	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
108	นาย	สาโรจน์	ทวยหล่อน	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
109	นาย	ณัฐพงษ์	ชัยสงค์	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
110	นาย	วันชัย	มณีภาค	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน
111	นางสาว	สุพิชชา	วุฒิเสน	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สาขาวิชา	คณะ	ผลสอบ
112	นางสาว	อริศรา	วิฑูรศิลป์	จิตวิทยา	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
113	นางสาว	ชลดา	ผาสุข	จิตวิทยา	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
114	นางสาว	ผกาวัลย์	ไพบรรม	จิตวิทยา	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
115	นางสาว	วริยา	อินทร์ประสิทธิ์	จิตวิทยา	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
116	นางสาว	นทิตา	เบ็ญจศิลป์	จิตวิทยา	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
117	นาย	ธนากรณ	โคตรกอก	จิตวิทยา	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
118	นางสาว	ณัฐมณ	ชมภูวงษ์	จิตวิทยา	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
119	นาย	เนติ	งามสูงเนิน	วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
120	นางสาว	พิมพ์พิชญ์	ชั้นท้อต	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
121	นางสาว	นุชิตา	ทวีโคตร	วิจัยและประเมินผลการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	ขาดสอบ
122	นาย	ประชา	อัครวัชรกุล	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ไม่ผ่าน
123	นางสาว	ณิชากร	พานิชย์	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ขาดสอบ
124	นาย	ศิวดล	นามเขต	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ไม่ผ่าน
125	นาย	ธรรมสรณ	สร้อยผลิกา	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ไม่ผ่าน
126	นางสาว	วรางคณา	โกกิลารัตน์	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ไม่ผ่าน
127	นาย	อโณชา	อุ่นเจริญ	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ไม่ผ่าน
128	นางสาว	วริศรา	วายุโสภา	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ขาดสอบ
129	นาย	พงษ์ธนากร	จันทสมบัติ	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ไม่ผ่าน
130	นาย	เอกพงศ์	ริมไธสง	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ขาดสอบ
131	นาย	ปวเรศ	อิมเต็ม	การเมืองการปกครอง	คณะการเมืองฯ	ขาดสอบ
132	นาย	วิชัย	ผิวเงิน	นโยบายสาธารณะ	คณะการเมืองฯ	ไม่ผ่าน
133	นาย	อภิสิทธิ์	ภักดีวุฒิ	นโยบายสาธารณะ	คณะการเมืองฯ	ผ่าน
134	นางสาว	ธนิสรา	ระคาน	นโยบายสาธารณะ	คณะการเมืองฯ	ผ่าน
135	นางสาว	สุดารัตน์	ปะทุมตะ	นโยบายสาธารณะ	คณะการเมืองฯ	ผ่าน
136	นาย	ณัฐชน	ตาลทอง	นโยบายสาธารณะ	คณะการเมืองฯ	ผ่าน
137	นาย	ธนาธิป	โสมคำ	ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	ไม่ผ่าน
138	นางสาว	วราภรณ์	รอดตุนพะเนา	เคมี	คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ผ่าน
139	นางสาว	จุฑารัตน์	สนใจ	เคมี	คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ผ่าน
140	นางสาว	กุลริศา	สันทราย	เคมี	คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ผ่าน
141	นางสาว	ปวีณรัตน์	เกียรติวิหะ	คณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	ขาดสอบ
142	นางสาว	ศศิกานุจน์	เจริญท้าวญาติ	คณิตศาสตร์ศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สาขาวิชา	คณะ	ผลสอบ
143	นาย	ศิณภัส	สุระพินิจ	คณิตศาสตร์ศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	ผ่าน
144	นางสาว	วริรัตน์	บุญกอง	คณิตศาสตร์ศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ผ่าน
145	นางสาว	ณัฐสุดา	จงสมชัย	วิทยาศาสตร์ศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	ไม่ผ่าน
146	นางสาว	ลลิตา	บุตรเพ็ง	วิทยาศาสตร์ศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	ขาดสอบ
147	นางสาว	ชฎาพร	สระเศษ	วิทยาศาสตร์ศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	ขาดสอบ
148	นางสาว	นิตยา	สีพั้ว	เทคโนโลยีการอาหาร	คณะเทคโนโลยี	ไม่ผ่าน
149	นางสาว	นวพร	โคตรสาร	วิศวกรรมเครื่องกล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ผ่าน
150	นางสาว	ปรารณา	นามสีอ่อน	วิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขาดสอบ
151	นาย	ภูมิพัฒน์	วงศ์อามาตย์	วิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ผ่าน
152	นาย	เอกพล	คำชมภู	วิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขาดสอบ
153	นางสาว	บุญยยุพิน	นิลจันทร์	การวางผังชุมชนเมืองฯ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ขาดสอบ
154	นาย	พศวัต	ศรีแก้ว	วิทยาการคอมพิวเตอร์	คณะวิทยาการฯ	ผ่าน
155	นาย	ชนม์เฉลิม	จรรยาธรรม	สารสนเทศศาสตร์	คณะวิทยาการฯ	ขาดสอบ
156	นางสาว	ชนัดดาพัชร์	น้อยตาแสง	สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย	คณะเภสัชศาสตร์	ผ่าน
157	นาย	ทวีชัย	ตติยเพิ่มพูน	สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย	คณะเภสัชศาสตร์	ขาดสอบ
158	นางสาว	ศิริภรณ์	มหาโคตร	สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย	คณะเภสัชศาสตร์	ไม่ผ่าน
159	นาง	เศรษฐินี	ศรีระชัย	เภสัชกรรมคลินิก	คณะเภสัชศาสตร์	ขาดสอบ
160	นาย	ตรีฉัตร	สกลสัตยาไสภณ	เภสัชกรรมคลินิก	คณะเภสัชศาสตร์	ขาดสอบ
161	นางสาว	นภสร	มาลีเลิศ	เภสัชกรรมคลินิก	คณะเภสัชศาสตร์	ขาดสอบ
162	นางสาว	ปุ่นทริกกร	รุ่งรัตน์กสิน	เภสัชกรรมคลินิก	คณะเภสัชศาสตร์	ขาดสอบ
163	นางสาว	กรกนก	สุวรรณคช	เภสัชกรรมคลินิก	คณะเภสัชศาสตร์	ขาดสอบ
164	นางสาว	รัตนา	อินทะผิว	เภสัชกรรมคลินิก	คณะเภสัชศาสตร์	ขาดสอบ
165	นางสาว	จันทร์จิรา	แก้วแสง	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ขาดสอบ
166	นางสาว	ณัฐจิรา	อัปปะมะโน	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
167	นาย	เรืองยศ	มุดนาเวท	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
168	นางสาว	จิรัชญา	ไพโรสณฑ์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
169	นาย	คฑาวุธ	คุณวันดี	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ขาดสอบ
170	นางสาว	สุภาพร	วาระโก	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
171	นาย	กฤษดา	น้อยสุวรรณา	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
172	นางสาว	ลิขิต	พละศักดิ์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ขาดสอบ
173	นางสาว	นงลักษณ์	ประวัตติ	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน

ลำดับ	คำนำหน้า	ชื่อ	สกุล	สาขาวิชา	คณะ	ผลสอบ
174	นางสาว	วนิศรา	สร้อยประดับ	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
175	นาง	นิตยา	सानุสันต์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ขาดสอบ
176	นางสาว	นริสา	จันทะบุตร	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ขาดสอบ
177	นาย	ศิวกกร	แสนยะมาตย์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
178	นางสาว	ณัฐพร	บัวหอม	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ขาดสอบ
179	นาย	พันธนา	แสงจันทร์	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
180	นางสาว	เอมอร	สิงห์ป้อง	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
181	นางสาว	สุภาพร	ภูกาสอน	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ขาดสอบ
182	นางสาว	นิตยา	วันเต็ม	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ขาดสอบ
183	นางสาว	สุภาวีนี	จันทิชัย	เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
184	นางสาว	ณัฐริการ์	ชัยยันโต	เวชศาสตร์ชุมชน	คณะแพทยศาสตร์	ขาดสอบ
185	นาย	พันธแสง	เกตุคำ	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน
186	นางสาว	ณัฐพร	แสงภารา	สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	คณะสาธารณสุขฯ	ไม่ผ่าน
187	นางสาว	*สุภาวดี	ศิริประทุม	วิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ไม่ผ่าน
188	นาง	เรณูภา	อัมเพชร	หลักสูตรและการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ เกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 50 ขึ้นไป

เกณฑ์ผ่านการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 60 ขึ้นไป

เกณฑ์ผ่านแรกเข้าการสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 30 ขึ้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถเข้าระบบตรวจสอบคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่

<<https://grad.msu.ac.th/english-result/login.html>> ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566



(รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย